

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH số 98-TTg/VG ngày 19-9-1969 về việc chuẩn bị mở Trường đại học kỹ thuật miền núi.

Căn cứ vào nhu cầu đào tạo cán bộ người dân tộc có trình độ đại học phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa ở miền núi,

Theo đề nghị của Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Nông nghiệp và của Ủy ban hành chính khu tự trị Việt-bắc,

Căn cứ vào nghị quyết Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ trong phiên họp ngày 17 tháng 7 năm 1969,

Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc chuẩn bị mở một trường đại học kỹ thuật miền núi như sau :

— Giao trách nhiệm cho Bộ Nông nghiệp phối hợp với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp và Ủy ban hành chính khu tự trị Việt-bắc trên cơ sở hiện có của trường trung học kỹ thuật nông nghiệp Việt-bắc chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cán bộ quản lý, về giáo viên các loại, về trường sở, cơ sở thực tập, về thiết bị học tập, giảng dạy và nghiên cứu thí nghiệm để thành lập một trường đại học có nhiều nhóm ngành kỹ thuật cho miền núi vào năm học 1970 — 1971.

— Trường đại học kỹ thuật miền núi bước đầu sẽ mở nhóm ngành kỹ thuật nông nghiệp.

Đề bảo đảm chất lượng đào tạo theo tinh thần quyết định số 143-CP ngày 15-8-1969 của Hội đồng Chính phủ về kế hoạch đào tạo cán bộ... từ năm học 1969 — 1970 cho phép chiêu sinh 150 học sinh để bổ túc văn hóa, nhằm giúp cho học sinh có đủ trình độ theo học chương trình năm thứ nhất trường đại học kỹ thuật miền núi vào đầu niên học 1970 — 1971. Đối tượng tuyển chọn chủ yếu là học sinh, cán bộ, công nhân, viên chức là người dân tộc thiểu số đã học xong chương trình cấp III phổ thông hay bổ túc văn hóa.

Các ông Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, ông Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và

ông Chủ tịch Ủy ban hành chính khu tự trị Việt-bắc có trách nhiệm thi hành và hướng dẫn thi hành quyết định này.

Hà-nội, ngày 19 tháng 9 năm 1969

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

NGUYỄN DUY TRINH

CÁC BỘ

LIÊN BỘ LAO ĐỘNG — ỦY BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC — CÔNG AN

QUYẾT ĐỊNH liên bộ số 151-QĐ/LB ngày 30-7-1969 ban hành quy phạm tạm thời về an toàn trong sản xuất và sử dụng, bảo quản, vận chuyển các loại hóa chất nguy hiểm.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG,
CHỦ NHIỆM ỦY BAN KHOA HỌC
VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC,
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

Căn cứ nghị định của Hội đồng Chính phủ số 181-CP ngày 18 tháng 12 năm 1964 ban hành điều lệ tạm thời về bảo hộ lao động,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. — Nay ban hành bản quy phạm tạm thời về an toàn trong sản xuất và sử dụng, bảo quản, vận chuyển các hóa chất nguy hiểm⁽¹⁾.

Điều 2. — Quy phạm này áp dụng cho tất cả các cơ quan, xí nghiệp, trường học, viện nghiên cứu thuộc các ngành, các cấp của Nhà nước, các hợp tác xã tiểu công nghiệp và thủ công nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp có sử dụng, sản xuất hoặc tàng trữ các hóa chất nguy hiểm.

(1) Không đăng bản quy phạm tạm thời. Khi cần, xin tra cứu tài liệu do Liên bộ đã in.

Điều 3. — Bản quy phạm này được thi hành kể từ ngày ký quyết định. Những quy định trước đây của các ngành trái với bản quy phạm này đều không còn hiệu lực.

Hà-nội ngày 30 tháng 7 năm 1969

K.T. Bộ trưởng bộ Lao động

Thủ trưởng

BÙI QUỲ

K.T. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học
và kỹ thuật Nhà nước

Phó chủ nhiệm

LÊ KHẮC

K.T. Bộ trưởng bộ Công an

Thủ trưởng

TRẦN XUÂN VIÊN

LIÊN BỘ Y TẾ — TÀI CHÍNH — NỘI VỤ

THÔNG TƯ liên bộ số 25-TT/LB ngày 12-8-1969 về chế độ khám bệnh, chữa bệnh đối với cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động.

Thông tư số 84-TTg ngày 20-8-1963 của Hội đồng Chính phủ đã quy định: " Công nhân, viên chức Nhà nước về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động về nghỉ ở đâu thì khi ốm đau, được khám bệnh, chữa bệnh ở nơi đó và được hưởng mọi chế độ khám bệnh chữa bệnh cấp thuốc và bồi dưỡng theo tiêu chuẩn như trước khi họ về hưu hoặc thôi việc. Tiền thuốc và tiền bồi dưỡng (kể cả trường hợp chữa ngoại trú) do quỹ y tế đài thọ...".

Nhưng hiện nay ở nhiều nơi, cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động, khi ốm đau đi khám bệnh, chữa bệnh còn gặp khó khăn.

Đề chấp hành đúng tinh thần thông tư số 84-TTg của Hội đồng Chính phủ, Liên bộ Y tế — Tài chính — Nội vụ hướng dẫn chế độ khám bệnh, chữa bệnh, và chế độ quản lý tiền thuốc, tiền bồi dưỡng đối với những người về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động như sau:

1. Những cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động về nghỉ ở nơi nào (kể cả trường hợp tạm trú) khi ốm đau được khám bệnh, chữa bệnh ở cơ sở y tế nơi đó như cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước đang công tác. Khi đi khám bệnh, bệnh nhân cần mang theo y bạ, thẻ khám bệnh hoặc sổ linh trợ cấp hưu trí hay mất sức lao động.

Phòng khám bệnh các viện, bệnh viện, bệnh xá cần dự trữ đủ thuốc để cấp cho bệnh nhân. Tránh việc kê đơn cho bệnh nhân đi mua thuốc ở cửa hàng được phạm rồi thanh toán lại, nhằm giảm bớt khó khăn và khỏi mất thì giờ đi lại của bệnh nhân. Bác sĩ, y sĩ chỉ ghi đơn cho bệnh nhân đi mua thuốc ở cửa hàng được phạm trong trường hợp bệnh cần dùng các loại thuốc không có ở phòng khám bệnh. Trường hợp này bệnh nhân đem hóa đơn mua thuốc đến phòng y tế khu phố, huyện, thị xã nơi mình ở và đăng ký khám bệnh để thanh toán.

Trường hợp bệnh nhân cần được bồi dưỡng, bác sĩ, y sĩ phòng khám bệnh các viện, bệnh viện, bệnh xá ghi vào y bạ, đồng thời cấp phiếu cho bồi dưỡng để bệnh nhân đến nhận tiền ở phòng y tế khu phố, huyện, thị xã. Phòng y tế cần giữ lại phiếu để làm chứng từ chi tiêu.

2. Khi cán bộ, công nhân, viên chức và quân nhân về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động nằm điều trị ở bệnh viện, bệnh xá, thì chi trả tiền ăn theo tiêu chuẩn như cán bộ, công nhân, viên chức tại chức. Tiền thuốc và tiền bồi dưỡng do kinh phí sự nghiệp của bệnh viện, bệnh xá đài thọ. Đối với những người hưởng tiền trợ cấp hàng tháng dưới 18đ thì chi nộp tiền ăn bằng số tiền trợ cấp. Khoản chênh lệch về tiền ăn này cũng do kinh phí của bệnh viện, bệnh xá đài thọ.

3. Những cán bộ, công nhân, viên chức về hưu hoặc thôi việc vì mất sức lao động, vẫn còn ở lại nông trường, xí nghiệp xa cơ sở y tế